

เปิดตัวงาน “มหกรรมศูนย์รวมอีคอมเมิร์ซเคลื่อนที่ ทั่วประเทศ” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการ ไทย เรียนรู้สู่โลกการตลาดออนไลน์”



นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมศูนย์รวมอีคอมเมิร์ซเคลื่อนที่ทั่วประเทศ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้มแข็งให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ สินค้าที่มาแสดงภายในงาน คุณภาพเกินความคาดหมาย เราส่งเสริมตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งพาไปขายในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คิงพาวเวอร์ ห้างสรรพสินค้า แต่ในขณะนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว ทุกคนมีโอกาส ต้องปรับตัวได้เร็ว คิดเป็น คิดเชิงสร้างสรรค์ ให้ทันกระแสโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราทำเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทย ต้องทำให้เขาโตขึ้น ทำให้ยอดขายเขาเพิ่มขึ้น และงานนี้เป็นกิจกรรมที่รวมระบบนิเวศน์ทั้งหมดของ e-commerce มาอยู่ที่นี้ อาทิเช่น การจ่ายเงิน การขนส่งสินค้า การฟรีเซนต์นำเสนอสินค้า เรานำสินค้าดี ๆ ของไทยขึ้นมาขายบนระบบออนไลน์ ผู้ประกอบการค้าต้องปรับตัว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายินดีที่จะทำและอยากได้รับ

พีตแบคที่ผู้ประกอบการไทยอยากได้ และเราจะทำให้” นายวุฒิไกร กล่าว

มหกรรมศูนย์รวมอีคอมเมิร์ซเคลื่อนที่ทั่วไทย เน้นให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายและรวดเร็ว เรียกว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฯ จะเข้าถึงกระบวนการ “งานขายสินค้าออนไลน์จบ เบ็ดเสร็จในงานเดียว” โดยวิทยากรรับเชิญ ผู้ชำนาญด้านการตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความรู้การตลาดออนไลน์ เทคนิควิธีการเขียนโปรโมทแนะนำสินค้า เขียนยังไงให้ผู้ซื้อสนใจในสินค้า การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาสินค้า เทคนิควิธีที่ควรรู้ ฯลฯ อีกมากมาย โดยในงานนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะสามารถลงมือสร้างหน้าร้านเพื่อขายสินค้าของตนเอง พร้อมเปิดการซื้อขายกันได้ในวันนั้นทันที

จัดงานมหกรรมศูนย์รวมอีคอมเมิร์ซเคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งที่ 1 ภาคกลางแล้วท่ามกลางบรรยากาศผู้คนสนใจ กิจกรรมต่างๆมากมาย และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เพื่อไปต่อยอดการขายออนไลน์ของตนเอง

พบกับงานมหกรรมศูนย์รวมอีคอมเมิร์ซเคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันตก

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ อีเวนท์ฟอรัท ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 5 ภาคใต้

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

เพื่อการเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการตลาดยุคใหม่ แหล่งที่ทั้งผู้ซื้อผู้ขายจะพบกันได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องผ่านคนกลางแต่อย่างใด การเข้าถึงการตลาดออนไลน์ก่อนย่อมมีโอกาสมากกว่าใคร จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ ติดต่อเข้าร่วมงาน “มหกรรมศูนย์รวมอีคอมเมิร์ซเคลื่อนที่ทั่วไทย” เรียนรู้พร้อมเปิดร้านได้ทันที